

Số: 200/CTT8-VP

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2023

I. BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Công ty TNHH MTV Tháng 8 thuộc Công an TP Hà Nội là doanh nghiệp Nhà nước trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng (theo Quyết định số 5291/QĐ-BCA ngày 26/10/2012 của Bộ Công an). Trụ sở chính tại 109 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội và các phân xưởng sản xuất tại số 4 Ngô Văn Sở, xưởng may tại Liên Ninh, Thanh Trì và Trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng ô tô xe máy tại số 5 Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Tổng số cán bộ công nhân viên là 90 người trong đó có 05 đ/c trong biên chế CAND, còn lại là hợp đồng lao động dài hạn, học việc. Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh công ty bao gồm:

- May mặc quân trang lực lượng an ninh, cảnh sát; lực lượng công an xã và các sản phẩm may mặc cung cấp cho thị trường.

- In ấn sổ sách, biểu mẫu, tài liệu nghiệp vụ phục vụ ngành công an và tham gia thị trường ngoài.

- Cung cấp văn phòng phẩm trong ngành công an và ngoài ngành.

- Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, xe máy, thiết bị chuyên dùng phòng cháy chữa cháy và các thiết bị nghiệp vụ khác của CATP Hà Nội.

- Thi công xây dựng mới, sửa chữa trụ sở doanh trại, cơ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Công an thành phố Hà Nội.

- Kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, mua, bán, dự trữ, cung ứng, cấp phát xăng dầu phục vụ yêu cầu công tác của CATP và nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật và Bộ Công an.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, Công ty có được sự quan tâm tạo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội trong việc giao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho Công ty nhất là trong lĩnh vực may trang phục Ngành, in tài liệu.

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức:

+ Từ đầu năm 2022 đến nay, ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng, nguyên liệu phục vụ sản xuất bị hạn chế do Trung Quốc thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát biên giới để chống dịch. Giá xăng dầu tăng cao ảnh hưởng lớn đến chi phí sản xuất, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh bị giảm sút.

+ Công ty gặp khó khăn trong việc xác định tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ nên một số công trình công ty không

thể tham gia đấu thầu các công trình xây dựng của CATP nên trong năm 2022 lĩnh vực xây dựng không có doanh thu.

+ Kế hoạch sửa chữa phương tiện cho Công an Thành phố từ đầu năm 2022 còn hạn chế, chưa đáp ứng năng lực của Xí nghiệp cơ khí, việc làm và thu nhập của người lao động bị giảm.

+ Phần lớn dịch vụ in biểu mẫu, may trang phục của Công an Thành phố đều tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, việc cạnh tranh với rất nhiều doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực ảnh hưởng đến khả năng trúng thầu và hiệu quả các gói thầu. Trong năm 2022 doanh thu từ cung cấp dịch vụ cho CATP giảm 70% so với năm 2021 ảnh hưởng lớn đến sự ổn định doanh thu từ CATP.

+ Lĩnh vực cung cấp văn phòng phẩm đạt 46% kế hoạch do CATP không tổ chức mua sắm tập trung.

+ Nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh còn hạn hẹp, máy móc trang thiết bị lạc hậu, kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu sản xuất theo kế hoạch do Bộ Công an và Công an Thành phố giao, đội ngũ cán bộ, nhân viên lao động còn chưa chuyên nghiệp vì vậy khó khăn trong việc cạnh tranh tham gia thị trường.

Dưới sự chỉ đạo và định hướng của Đảng ủy-Ban giám đốc công ty bám sát vào việc đặt hàng giao kế hoạch trong lĩnh vực may quân trang, in sản xuất biểu mẫu phục vụ ngành cùng sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Doanh nghiệp đã đạt được các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, lợi nhuận. Doanh thu 92,5 tỷ đạt 170,7% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 3,0 tỷ đạt 338,4% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân CBCNV đạt 8,0 triệu đồng/người/tháng.

II. SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG

- Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ. Căn cứ hướng dẫn của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Công ty TNHH MTV Tháng 8 công bố một số thông tin tại bảng số liệu sau:

Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	28,384
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	38,055
Tổng tài sản	Tỷ đồng	104,454
Đầu tư tài chính	Tỷ đồng	35,200
Nợ phải trả	Tỷ đồng	66,399
Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	93,573
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	3,039
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	Tỷ đồng	2,356



ngành		
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1,606
Thu nhập bình quân người lao động	Triệu đồng/người/tháng	8,1

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *✍*

Nơi nhận:

- Công thông tin DN (để c/bố);
- Công thông tin điện tử BCA (để c/bố);
- Cục Công nghiệp an ninh (để t/hợp);
- Trang thông tin điện tử doanh nghiệp;
- Lưu: VT



**CHỦ TỊCH
KIỂM TỌNG GIÁM ĐỐC**

Thượng tá Trần Quốc Ngọc

